

## สศช. จัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค เริ่มต้นจากภาคอีสาน



**ดร. สุเมธ ชี เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องง่าย ๆ ไกลตัว ทุกคนเริ่มได้ด้วยตนเอง**  
**ในการเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค: การขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความ**  
**พอเพียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อขยายผลแกนนำ**  
**การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างการมีส่วนร่วม**

วันนี้ (23 เมษายน 2551) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช. ) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีและทุกภาคส่วน จัด **“โครงการเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค : การขยายผลผู้นำแห่งความพอเพียง”** ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เพื่อขยายจำนวนผู้นำแห่งความพอเพียงและสานเครือข่ายให้เป็นแกนหลักในการขยายผลการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสู่องค์กรและชุมชนต่างๆ ในระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค ตลอดจนให้เกิดการขยายผลการประยุกต์ใช้ในหมู่ชาวไทยให้มากขึ้น

**ดร.อุทิศ ขาวเอียร** รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่งความพอเพียงในระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชนขยายจำนวนผู้นำแห่งความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชนในระดับภูมิภาค สร้างเครือข่ายผู้นำที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค และสร้างเวทีเศรษฐกิจพอเพียงสาธารณะในการขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง

**ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล** ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวเปิดการเสวนาว่า การเสวนาครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมในการเสวนา **“ผู้นำแห่งความพอเพียง ณ มฤคทายวัน : ผู้นำแห่งความพอเพียง**  
**พื้นฐานหลักขององค์กรและชุมชนที่ดีงาม”** ที่ สศช. ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2550 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี ที่เห็นควรให้

สศช. จัดเวทีสัญจรเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงในระดับภูมิภาค เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย บรรลุเป้าหมายการพัฒนาให้มากขึ้น

การเสวนาในวันนี้ จึงเป็นการพบกันของผู้นำแห่งความพอเพียงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน กัลยาณมิตร หมายถึง ผู้ที่มีใจเป็นเพื่อนที่ปรารถนาดีกับผู้อื่น แม้จะเป็นผู้ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มสติปัญญาความสามารถ ให้พ้นความเลื่อมเสียทุกประการ การเป็นเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียง จึงเป็นดังเครือข่ายกัลยาณมิตร ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ถูกต้องชัดเจน และได้เริ่มที่ตัวเองและสร้างประโยชน์สุขแก่คนรอบๆ ตัวตลอดจนร่วมกันขยายไปสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ต่อจากนั้น ดร.สุเมธ ได้ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ **“เครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง”** ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเรื่องธรรมะ เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตของไทยมาช้านานแล้ว เป็นหลักแนวคิดที่เป็นสัจธรรมสามารถน้อมนำไปใช้และพิสูจน์ให้เห็นผลได้ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติคือ ทำอะไรต้องพอประมาณ รู้จักประเมินตนเอง รู้ศักยภาพของตนเอง แล้วจึงกำหนดทางเดินของตนเองบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล โดยใช้สติปัญญาเป็นเครื่องนำทาง กล่าวที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง พร้อมทั้งจะต้องมีการวางแผนรองรับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ให้เป็นการกระทำที่มีฐานรองรับที่มั่นคงตามสภาพความสามารถของเราเอง ภายใต้เงื่อนไข ๒ ประการคือ คุณธรรมและความรู้ ความรู้ที่นำไปใช้นั้นต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ผลนั้นเพื่อประโยชน์และความสุขของผู้นำไปใช้ ก่อนขยายไปยังสังคม ชุมชนและประเทศต่อไป

การเสวนาในครั้งนี้ สศช. ได้เชิญแกนนำจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้นำองค์กรและชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จนสัมฤทธิ์ผล ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจากการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ผู้แทนจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาสังคม สถาบันเอกชน สถาบันวิชาการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนประมาณ 130 คน โดยแบ่งการเสวนาออกเป็น 2 วัน วันแรกเป็นช่วงของการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ ผ่านการรับฟังปาฐกถาพิเศษ ประสพการณ์และข้อคิดเห็นจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จจากการนำหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ ส่วนวันที่สองเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้

\*\*\*\*\*

23 เมษายน 2551